

Số: /CT-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 12 năm 2024

CHỈ THỊ

Về việc Triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy và xây dựng xã, thị trấn không ma túy

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cơ bản được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ vẫn diễn ra nhưng đã được đấu tranh, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Hoạt động phạm tội về ma túy của các đối tượng với phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi. Đối tượng phạm tội có xu hướng trẻ hóa, nhất là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, chủ yếu là tầng lớp thanh thiếu niên ăn chơi lêu lổng, không có việc làm, đua đòi theo bạn bè sử dụng ma túy; một số đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống không có công ăn việc làm tiếp tục sử dụng, hoạt động phạm tội về ma túy.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 18 xã, thị trấn (Trong đó: Có 11 xã gồm: TT Hồ Xá, TT Bến Quan, TT Cửa Tùng, xã Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Kim Thạch, Vĩnh Hòa, Hiền Thành và xã Vĩnh Giang là những xã có tệ nạn về ma túy, còn lại 07 xã gồm: Xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Thái, Vĩnh Cháp, Trung Nam và xã Vĩnh Tú là những xã không có tệ nạn về ma túy). Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, thời gian tới, lãnh đạo các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm nguồn cầu ma túy tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Để tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong phòng, chống ma túy, quyết tâm xây dựng xã, thị trấn không ma túy trên địa bàn huyện thời gian tới. Chủ tịch UBND huyện chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 – 2030”; Kế hoạch số 144-KH/HU ngày 25/11/2024 của Huyện ủy Vĩnh Linh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác quản lý, tư vấn, giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng chống tái nghiện ma túy cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy; đối tượng nghiện, đối tượng quản lý sau cai,

đối tượng sinh sống ở môi trường phức tạp về ANTT, dễ bị lôi kéo VPPL, đối tượng không chấp hành sự quản lý, giáo dục của chính quyền, địa phương, sống buông thả...; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.

2. Công an huyện tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sỹ nhận thức rõ quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Công an tỉnh, mục tiêu đặt ra, các giải pháp thực hiện Kế hoạch xây dựng “*xã, thị trấn không ma túy*” và “*giảm nguồn cầu ma túy*”

Tham mưu tổ chức lễ phát động triển khai Kế hoạch xây dựng “*xã, thị trấn không ma túy*” trên phạm vi toàn huyện; tiến tới xây dựng “*huyện không ma túy*”.

Chủ động nắm chắc tình hình gọi hỏi, xác định đối tượng nghiện, sử dụng, nghi sử dụng để xét nghiệm chất ma túy, xác định tình trạng nghiện và lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện để “*chặn cung*”, “*giảm cầu*” ma túy.

Tập trung đấu tranh quyết liệt, bắt giữ tội phạm ma túy theo hướng “mở rộng toàn bộ đường dây” “không chỉ đánh khúc giữa” phối hợp hiệu quả với Viện kiểm sát trong thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm tội phạm ma túy, để ngăn chặn nguồn cung không để tác động đến nguồn cầu ma túy tiến tới “*giảm nguồn cầu*”.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp để duy trì và giữ vững “*xã, thị trấn không ma túy*”. Định kỳ hằng năm, tiếp tục tiến hành thực hiện rà soát, lựa chọn địa bàn cấp xã đăng ký xây dựng “*xã, thị trấn không ma túy*” Đối với địa bàn các xã đã được công nhận không ma túy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo duy trì, giữ vững kết quả đã đạt được.

Phát động phong trào “*Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy*”, định kỳ hằng năm tổ chức cho các xã, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư... ký cam kết không tham gia tội phạm, tệ nạn ma túy, trong đó, các xã, thị trấn trong diện xây dựng “*xã, thị trấn không ma túy*” phải tổ chức cho 100% đại diện hộ gia đình trên địa bàn cam kết không tham gia tội phạm, tệ nạn ma túy và tự nguyện hợp tác với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống ma túy ngay từ đầu năm.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng triển khai kế hoạch “*xã, thị trấn không ma túy*” và “*giảm nguồn cầu ma túy*” tại địa phương mình. Quan tâm chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với mỗi thành viên, không để tình trạng “*khoán trắng*” cho lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Củng cố, phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, Quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, hạn chế thấp nhất các vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

4. Ban chỉ đạo 138 & 1523 các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

5. Phòng Y tế tiếp tục phối hợp trong công tác xác định tình trạng nghiện, đầu tư cơ sở, trang thiết bị, bố trí nguồn nhân lực, tăng cường tập huấn cho đội ngũ y,

bác sỹ ở cơ sở để tư vấn, hướng dẫn cho người nghiện đăng ký cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

6. Trung tâm VH TT và TDTT huyện theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tuyên truyền bằng truyền thông trực quan như: Dựng bản tin, pa nô, áp phích... tại các điểm công cộng như nhà khóm, nhà thôn, khu dân cư đông người thường xuyên đi qua... để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu, nhận thức rõ, nhận thức đúng các quy định của pháp luật. Kịp thời đưa tin, bài nêu gương, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các nội dung công tác này.

7. Phòng Tư pháp: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tác hại của ma túy; tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh cố tình vi phạm; xem xét, quy trách nhiệm liên đới đối với Giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về tội phạm và tệ nạn ma túy.

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu với cấp có thẩm quyền bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy.

10. Phòng Nội vụ: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy; xem xét, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt, để xảy ra vi phạm trong thực hiện các nội dung công tác này.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện: Tiếp tục phối hợp, chặt chẽ với Công an huyện trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy liên quan đến lĩnh vực giám cầu; tổ chức xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp quần chúng, nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy đồng thời chủ động phát hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm.

13. Địa phương, đơn vị nào trong phạm vi quản lý để xảy ra tình trạng phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy ảnh hưởng xấu

đến tình hình an ninh trật tự thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật và Chủ tịch UBND huyện.

Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện theo quy định./

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Công an huyện;
- Viện KSND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Thái Văn Thành